

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

### ESSO – แบบนี้ ต้องยิงแล้วนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิจิวหัว...** ไม่ใช่แค่ ESSO เท่านั้นหรอกนะครับ อันนี้จะรวมไปถึง SET Index

ด้วยเลยนั่นแหละ โทนา ก็ยังแกว่งตัวเหนือ 1620 ได้ แถมมีการทดสอบพื้นที่ 1640-1645 ไปแล้วด้วย ถ้าจะเอาผ่าน 1645 ให้เด็ดขาด เปิดมาต้นสัปดาห์ ก็ต้อง ยิงให้ข้าม ไปเร็วๆ เลย ถ้าจะมามัวแกว่งทดสอบระดับพื้นที่ 1640-1645 นานๆ นั้น ไม่สวยงามครับ.... อาจจะทำให้กระตุ่นแรงอยากขายออกมากมากขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม การยิงขึ้นนั้น ก็ยังเชื่อว่าจะล้นตีมากๆ ได้ซักเท่าไรนะครับ อย่างน้อยๆ ก็ยังต้องไปวัดกันที่ 1660-1670 อีกครั้ง หรือ ก็อย่างที่เคยกล่าว ถ้าจะเอากลับมาทางดีมีแนวสโลตมากๆ หน่อย ก็ต้องขึ้นไปยืนระดับ 1680 ให้ได้มันคงไหนแหละครับ... แต่สิ่งที่สำคัญในต้นๆ สัปดาห์ การขึ้นใดๆ ไม่ว่าจะแรงหรือไม่ ก็ไม่ควรจะเห็นการอ่อนตัวลงปิดในระดับต่ำๆ ของวัน จะอุ่นใจกว่านะครับ เรียกว่า ไม่อยากเห็นการขึ้นก่อนแล้วอ่อนตัวตาม นั้นแหละครับ... จะยังงี้เสีย ตอนนี้ เรายังแค่หวังเล่นแค่แก๊งกำไรไปก่อน อะไรก็ยังไม่ชัด แม้ว่าเราจะมองว่า ภาพโครงสร้างของ SET Index จริงๆ แล้วไม่น่ากลัว แต่ถ้ คลื่น 3 ย่อย จบไปแล้วจริงๆ การลงในคลื่น 4 ย่อย ก็ลงได้ถึงระดับ 1500-1450 อยู่นะ... และจะเรียกว่า โอกาสลงอย่างว่า ก็มีซะด้วยสิ เราได้เห็นการหลุด Up Trend Line หลัก ลงมาก่อนแล้ว และแม้จะมีการกลับขึ้นไปยืนได้ แต่ก็ยังหลุดมาใหม่ แถมหลุดต่ำกว่า Up Trend Line ที่เราได้มาเพื่อไว้เป็นตัวกรอง หรือ Filter อีกด้วยนี่สิ มันเลยส่งสัญญาณไว้แบบเป็นหยๆ ว่า ให้เตรียมตัวลงรอบใหญ่ๆ ได้นะ... ดังนั้น อะไรก็ตาม ไม่เหนือ 1680 ก็ยังไม่อุ่นใจนัก

**ดูตามเกม...** คือ อย่างที่กล่าวจั่วหัวมานั้นแหละครับ ถ้าจะมาเกมแบบนี้ แล้ววันศุกร์ มีแรง

ย่นๆ ไร่ไม่ให้ปิดต่ำๆ หรือ ปิดต่ำกว่าระดับนี้สำคัญ ถ้าแบบนี้ ต้องยิงขึ้นทันทีเท่าที่เห็นนะ อ่อนตัวมากไม่ได้

**แนวรับ** : ... 9.90-9.80 หรือ ยืน 10.00 **ได้มันคง ก็น่าตาม**

**เป้าหมาย** : ... 12.0 เป็นเป้าแรก ถ้ายืนได้ ก็มีลุ้น 17.0-18.0

Price Chart...(ESSO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น ESSO...** จริงๆ ภาพนี้ เามาดูเพื่อจะได้รู้ว่า ทางไหนควรจะอยู่ตรงไหน ง่ายๆ ว่า ถ้าต่ำกว่าพื้นที่ระดับ High เดิมรอบที่แล้ว ก็ไม่สวยแล้วละครับ หรือ ถ้าจะสู้กันสุดๆ เลยนั้น เราจะสู้ได้ก็แค่ 9.50 เพต่ำกว่านั้น ต้องถือว่าไม่ปลอดภัย... ส่วนเป้าหมายนั้น หากไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆ หน่อย ถ้าเล่นตามรูปแบบของ Trend Channel นั้น ก็คาดหวัง 12+/- ได้ แล้วถ้ ยืน 12.0 ได้มันคง ก็มองในภาพหลัก ซึ่งจะมเป้าได้ถึงระดับ 17.0-18.0 ซึ่งก็จะสอดคล้องกันกับ เป้าหมายของ MA. ในภาพนี้... โดยเราจะเห็นว่า ราคาที่เส้น MA มีการเรียงตัวในภาวะกระทิงนั้น จะอยู่แถวๆ 9+/- ซึ่งเราก็จะคาดหวังเป้าหมายระยะกลางไว้ก่อนที่ 18+/-

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการทำซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน